

## **TRƯỜNG THCS PHÚC ĐỒNG TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022-2023**

Hòa cùng không khí thi đua sôi nổi của cả nước chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, ngày Quốc khánh 2/9, “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”, vào lúc 7h30 sáng ngày 05/09/2022, trường THCS Phúc Đồng long trọng tổ chức lễ Khai giảng năm học 2022– 2023.

Về dự với buổi lễ có đồng chí Đinh Xuân Hùng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường, đồng chí Lê Thanh Uyên - Ủy viên thường vụ - Chủ tịch UB MTTQ phường, đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Lập – Đảng Ủy viên, Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ phường; các bác đại diện các tổ dân phố phường Phúc Đồng; các bác trong Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhà trường; các bác trong hội phụ huynh của các lớp cùng toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của nhà trường.

Trong nắng vàng đầu thu dịu dàng, từ sáng sớm, các con học sinh đã phấn khởi, nô nức đến trường dự lễ khai giảng, đón chào một năm học mới với nhiều niềm vui và thành công mới. Sau năm học 2021-2022 với nhiều biến động, cả nước chung tay phòng chống dịch bệnh Covid 19, năm học này các con được dự Lễ khai giảng dưới sân trường trong không khí trang trọng và náo nức.

Mở đầu buổi Lễ là nghi lễ chào cờ và đón các con học sinh khối 6. Tiếp theo chương trình, cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng – Phó Bí thư chi bộ - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã đọc toàn văn bức thư của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các thầy cô giáo và học sinh nhân ngày Khai trường.

Sau phần đọc thư của chủ tịch nước, thầy giáo Dương Văn Tuynh- Bí thư Chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường có bài diễn văn khai giảng và đánh trống khai trường chào năm học mới 2022-2023.

Đề động viên các em có hoàn cảnh khó khăn, nhà trường đã tặng quà cho 14 em học sinh khi bắt đầu năm học mới.

Kết thúc chương trình là những tiết mục văn nghệ vô cùng đặc sắc chào mừng năm học mới của thầy và trò nhà trường.

Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, đảm bảo ngắn gọn nhưng vẫn giữ được ý nghĩa, tạo sự vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh với tâm thế vững vàng, tin tưởng bước vào năm học mới.

*Một số hình ảnh của buổi lễ:*



















Tác giả: Nguyễn Phương Hồng